

บอร์ดครูสภาหาข้อยุติสอบ-ไม่สอบวิชาเอกขอตัวครู

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.ย. 2564

**ปลัด ศธ.เผย บอร์ดครูสภา มอบตนหรือข้อสรุปแนวทางการสอบไม่สอบวิชาเอก
ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลัง กมว.ชงเรื่องให้มีการทบทวนมติยกเลิกการสอบใหม่**

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการครูสภา ที่มี น.ส.ตริณัฐ เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นที่การยกเลิกการสอบวิชาเอกตามหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการครูสภามีมติให้ยกเลิกการสอบวิชาดังกล่าวออกไปแล้ว และจะดำเนินการทดสอบครั้งที่ 2 ในเดือน พ.ย.นี้ แต่ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการครูสภาทบทวนมติการยกเลิกการสอบวิชาเอก เนื่องจาก กมว.มองว่าการยกเลิกการสอบวิชาเอกเป็นการดำเนินการที่ขัดหลักความเป็นสากล โดยครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมและผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถในวิชาเอก มีความรู้จริง ผ่านมาตรฐานการทดสอบอย่างภาคภูมิใจ

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ที่ประชุมจึงมีมติให้กลับไปหารือการยกเลิกการสอบวิชาเอกใหม่ โดยมีตนเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานการหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างตน และคณะทำงานของ กมว. รวมถึงคณะทำงานของ ศ.ดร.พญกษ ศิริบรรณพิทักษ์ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่าข้อมูลของแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นในประเด็นการสอบวิชาเอกอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจะสรุปเป็นแนวทางเสนอคณะกรรมการครูสภาพิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการหาข้อสรุปได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเลขาธิการครูสภาชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการประเมินชุดเก่าทยอยลาออกหมด โดยที่ประชุมมีมติให้ชุดคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประเมินผลงานเลขาธิการ สกสศ. ซึ่งการประเมินรอบใหม่จะเกิดขึ้นในเดือน ก.ย.นี้ ส่วนการสรรหารองเลขาธิการครูสภานั้นขณะนี้ตนได้จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเหลือการแก้ไขรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มประวัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเท่านั้น

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันที่ 7 กันยายน 2564](#)